



Red Tiger xin giới thiệu: Cuộc Oanh Tạc Kim Cương 2

Oanh tạc để mở đường đến sự giàu có trong Cuộc Oanh Tạc Kim Cương 2!

Bản tiếp theo chơi lóca này chứa đầy những tính năng lấp lánh, bao gồm có Vạn Năng soi sáng xuống các trục với từng lượt quay lại. Kích hoạt Chế Độ Oanh Tạc điện giật và quay trúng Vạn Năng để kích hoạt Lượt Quay Oanh Tạc, khi đó các Vạn Năng bị khóa và lượt quay bổ sung sẽ dẫn đến chiến thắng lấp lánh. Bạn còn có thể mua đường để vào Lượt Quay Lại Vạn Năng hoặc Lượt Quay Oanh Tạc, đảm bảo có hành động chói mắt.

Hãy để cho cuộc săn kim cương bắt đầu!

ĐIỂM NHẤN

- Vạn Năng kích hoạt lượt quay lại
- Một Vạn Năng trong Chế Độ Oanh Tạc hoặc quay trúng Vạn Năng với scatter Oanh Tạc sẽ bắt đầu 4 Lượt Quay Oanh Tạc
- Mua Tính Năng để có Lượt Quay Lại Vạn Năng hoặc Lượt Quay Oanh Tạc

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	5 x 4
Đường Thắng	1.024
Tiền Thắng Tối Đa	4.055x
Biến Động	5/5 (Cao)
Tần Suất Trúng	5/5 (Cao)
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 500
Tính Năng	4 (Vạn Năng, Chế Độ Oanh Tạc, Lượt Quay Oanh Tạc, Mua Tính Năng)
Tùy chọn RTP không jackpot	90,69%, 92,70%, 94,74%, 95,71%, 95,75%
Tùy chọn RTP có Jackpot	90,14%, 90,70%, 92,73%, 94,72%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Vạn Năng

Vạn Năng thay thế cho tất cả các biểu tượng trả thưởng và xuất hiện ở trục 2, 3 và 4. Quay trúng Vạn Năng ở bất kỳ hàng nào trong 3 hàng trên sẽ kích hoạt lượt quay lại sau khi trả thưởng lượt quay ban đầu. Trong lượt quay lại, Vạn Năng giữ nguyên trên các trục nhưng cứ mỗi lượt quay lại thì sẽ đi xuống dưới 1 ô. Vạn Năng biến mất sau khi tới hàng dưới cùng. Vạn Năng mới có thể xuất hiện trong lượt quay lại và lượt quay lại tiếp tục miễn là có Vạn Năng ở 3 hàng trên cùng.

Chế Độ Oanh Tạc



Scatter Oanh Tạc chỉ xuất hiện ở trục 3. Khi xuất hiện, scatter này sẽ kích hoạt Chế Độ Oanh Tạc trong lượt quay hiện tại và 4 lượt quay tiếp theo. Biểu tượng scatter Oanh Tạc không thể xuất hiện trong lượt quay lại hoặc Lượt Quay Oanh Tạc. Quay trúng Vạn Năng trong Chế Độ Oanh Tạc sẽ kích hoạt Lượt Quay Oanh Tạc. Nếu scatter Oanh Tạc xuất hiện trong Chế Độ Oanh Tạc, scatter này sẽ cài lại bộ đếm lượt quay Chế Độ Oanh Tạc về 4.

Lượt Quay Oanh Tạc



Quay trúng Vạn Năng trong Chế Độ Oanh Tạc hoặc quay trúng Vạn Năng với scatter Oanh Tạc sẽ bắt đầu 4 Lượt Quay Oanh Tạc miễn phí. Trong Lượt Quay Oanh Tạc, cứ mỗi lượt quay thì Vạn Năng di chuyển xuống 1 ô và giữ nguyên ở vị trí cuối cùng còn trống trên trục. Khi Vạn Năng đạt tới vị trí trống cuối cùng trên một trục, biểu tượng này sẽ thưởng 1 Lượt Quay Oanh Tạc bổ sung. Quay trúng Vạn Năng mới trong Lượt Quay Oanh Tạc sẽ cài lại số lượt quay thành 4. Khi kết thúc Lượt Quay Oanh Tạc, tất cả Vạn Năng mở khóa. Nếu có bất kỳ Vạn Năng nào nằm ở 3 hàng trên, lượt quay lại bình thường được kích hoạt cho đến khi Vạn Năng cuối cùng đạt tới vị trí dưới cùng trên các trục.

Mua Tính Năng

- Lượt Quay Lại Vạn Năng:** Đảm bảo quay trúng tối thiểu 1 Vạn Năng ở bất kỳ hàng nào trong 3 hàng trên. Giá mua tính năng này là 5x tiền cược.
- Lượt Quay Oanh Tạc:** Đảm bảo quay trúng scatter Oanh Tạc, cùng với một Vạn Năng trong lượt quay. Giá mua tính năng này là 60x tiền cược.



ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

ID Trò Chơi	Ghi Chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
DiamondBlitz2	Tùy Chọn RTP Không Jackpot	diamondblitz2	diamondblitz2000	90,69%, 92,70%, 94,74%, 95,71%, 95,75%
DiamondBlitz2	Tùy Chọn RTP Có Jackpot	diamondblitz2	diamondblitz2000	90,14%, 90,70%, 92,73%, 94,72%

Lũy Tiến Jackpot 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu Jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số khác của Red Tiger, Cuộc Oanh Tạc Kim Cương 2 có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải đi kèm với lũy tiến jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chứng nhận tỷ lệ RTP 90,14% với lũy tiến jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,14%. Tỷ lệ RTP của lũy tiến jackpot là 100%.

Tài gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)